



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
9 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

**สื่อที่นำเสนอ** แนวหน้า, ไทยโพสต์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ tnnthailand, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ newstv, เว็บไซต์ thaigov, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, เว็บไซต์ nationweekend, js100, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์BBCnews, เว็บไซต์ thebangkokinsight

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เผยว่า สร.รมรงค้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และได้นำบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดร่วมกิจกรรมรณรงค์ทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง คือ บุคคลที่ไม่ได้ป่วยและไม่ได้อยู่ในที่ชุมชน ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย ส่วนผู้ป่วยหรือบุคคลที่ต้องไปในสถานที่ชุมชน โดยสาธารณสุขฯ ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง รวมถึงดูแลตัวเองด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่ม 7 ราย เป็นคนไทย 3 ราย (1 ราย เป็นผู้ที่รับกลับมาจากอู่ฮั่น อีก 2 ราย เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวจีน) เป็นคนจีน 4 ราย รวมยอดสะสม 32 ราย อยู่ในอันดับที่ 4 รองจากจีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์

-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สร. ระบุว่า ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 32 คน ให้กลับบ้านแล้ว 9 คน มี 1 คนอาการดีขึ้นจะได้กลับบ้านเร็ว ๆ นี้ ยังมีผู้ป่วยรักษาในรพ. 22 คน ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น ส่วนคนที่อาการหนักอยู่สถาบันบำราศนราดูร อาการทรงตัว ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 654 คน คัดกรองจากสนามบิน 49 คน รักษาตัวที่รพ. 605 คน อาการดีขึ้นกลับบ้านได้แล้ว 279 คน ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาตัวอยู่ในรพ. 375 คน ขอความร่วมมือประชาชน หากต้องเดินทางไปในที่ชุมชน ให้สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อ และอย่าเชื่อข่าวลือ ข่าวปลอม ควรเช็กให้ชัวร์ก่อนแชร์ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องถูกเผยแพร่จนสร้างความตระหนัก ส่วนคนไทยกลับบ้านจากอู่ฮั่นที่นอนพักในรพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 4 ราย อาการดี ไม่มีไข้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ รอแพทย์พิจารณาอนุญาตให้กลับไปเฝ้าระวังต่อเนื่องที่อาคารรับรอง อีก 132 คนในอาคารรับรองฐานทัพเรือ ทั้งหมดไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ สร.มีทีมแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค พร้อมจัดส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินประจำที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมห้องแยกความดันลบ 17 ห้อง และสำรองห้องแยกพิเศษพร้อมอุปกรณ์ 18 ห้อง ที่รพ.ใน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

-สร. ร่วมกับฐานทัพเรือสัตหีบ กำหนดข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยกับผู้เข้าพัก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติตนประจำวัน ความสะอาดบริเวณห้องพัก วิธีการติดต่อทีมแพทย์ พยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งแนะนำให้สังเกตอาการผิดปกติ เน้นให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อบ่อยๆ ห้ามใช้ของร่วมกับผู้อื่น ไม่จับกลุ่มหรือคลุกคลีใกล้ชิดกันเอง และขอให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น

-รศ.พิเศษ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษาราชการแพทย์และกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า การแจกหน้ากากอนามัย ถ้าไม่ใส่ถุงมือ ให้จับบริเวณมุมหน้ากากอนามัย ห้ามจับด้านสีขาว ด้านขดลวดเด็ดขาด และควรล้างมือให้สะอาดตลอดเวลา ส่วนกรณีใส่ถุงมือแจกหากจับผิดวิธีก็มีโอกาสติดเชื้อโรคได้

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การระบาดของไวรัสโคโรนาในไทยขณะนี้อยู่ในระยะที่ 2 หลังจากพบชายไทยอายุสี่ขวบแรกที่ถูกติดเชื้อโดยไม่เคยมีประวัติการเดินทางไปจีน ไทยอาจมีเวลา 2 เดือนก่อนเข้าสู่ระยะที่ 3 แต่หากรับมือกับสถานการณ์ได้ดีอาจอยู่ในระยะที่ 2 ได้นาน และระยะที่ 3 อาจจะไม่เกิดขึ้น หรือถ้าระยะที่ 3 เกิดขึ้นก็ได้เตรียมรับมือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้แล้ว และอาจจะไม่รุนแรงเหมือนที่อู่ฮั่น

-ขณะนี้มี 2 ประเทศที่มีผู้ป่วยเป็นกลุ่ม คือ ญี่ปุ่น ที่กักตัวผู้โดยสารบนเรือสำราญกว่า 3 พันคน เพราะมีการติดเชื้อหลายสิบราย และสิงคโปร์ จากการประชุมด้านธุรกิจระดับนานาชาติ ที่มีคนร่วมประชุมจากหลายประเทศเริ่มป่วยติดเชื้อ อาทิ เกาหลี และมาเลเซีย ส่วนไทยยังเข้มมาตรการเฝ้าระวังเข้มข้น

-รมว.สร. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ชายชาวบราซิลที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาตอนนี้หายขาดและกลับบ้านแล้ว แพทย์อธิบายว่ามีภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายแล้ว หากมีผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและยาที่ใช้อยู่ยังรักษาและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ทันหรือมีผลข้างเคียงอื่น การนำเกล็ดเลือดจากผู้ที่เคยป่วยด้วยเชื้อนี้มาทำให้ผู้ป่วยสามารถทำได้ ซึ่งจากการติดต่อไปให้ความร่วมมืออย่างดี

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำวิธีทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใช้เอง และมุ่งเป้าให้ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการ/สถานที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงจากการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

## การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**สื่อที่นำเสนอ** : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์ bandbuffet

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรมการค้าภายใน อย. องค์การเภสัชกรรม วางแนวทางบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย แก้ปัญหาขาดตลาด ราคาแพง โดยกรมฯ จะเป็นผู้บริหารพร้อมประสานผู้ผลิต 10 ราย จัดสรรมาให้ ส่วน อย.-องค์การเภสัชกรรม จะดูแลเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุข พร้อมเตือนผู้ค้าออนไลน์รีบแจ้งปริมาณครอบครอง</p> <p>-กรมแพทยทหารบก ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยย่านลาดพร้าว พบว่าประชาชนอยากให้สำรวจตลาดขาดแคลน</p> <p>-ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้าน แลกความคืบหน้ากรณีคนไทยกลับบ้าน ว่า ญาติของผู้ที่กักพื้นที่ 3 รายระบุว่ารู้สึกประทับใจอย่างมาก ทั้งเรื่องของที่พัก อาหาร และการติดตามอาการ รู้สึกเบาใจ และคาดว่าจะมีสุขภาพจิตที่ดี ด้าน พลเรือตรีพิชัย ล้อชูสกุล ผอ.สำนักกิจการพลเรือน กล่าวว่า วันที่ 19 ก.พ. จะจัดรถเพื่อนำส่งคนไทยทั้งหมดเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา</p> <p>-แกร็บ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ให้คนขับแกร็บแท็กซี่ และแจกหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและคนขับผ่าน 4 แนวทางหลัก “รับรู้-ร่วมมือ-ระวัง-รวมพลัง”</p> <p>-นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการ รพ.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และกำชับให้ท่าเรือมีมาตรการในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>Fake news</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>-เสนอข้อมูล ประเด็นเรื่อง สสจ.กระบี่ ยอมรับนักท่องเที่ยวจีนป่วยอยู่ในข่ายเฝ้าระวังกว่า 100 ราย ว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรค พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดย จ.กระบี่ ยืนยันว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อจังหวัด จะมีการแถลงข่าวให้รับทราบอีกครั้ง</p> <p><b>ประเด็นที่มีผลกระทบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์ workpoint, เว็บไซต์ newstv, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-ก.พาณิชย์ เปิดขายหน้ากากอนามัยกว่า 2 แสนชิ้น ในราคา 2.50 บาท ยืนยันว่าหน้ากากอนามัยจะเพียงพอ ส่วนร้านธงฟ้าได้รับคำสั่งซื้อ 820 แห่ง จะกระจายสินค้าในวันจันทร์นี้งวดแรก 5 แสนชิ้น</p> <p>-สำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงประเด็นหน้ากากอนามัยของทำเนียบรัฐบาลราคา 2.50 บาท สูงกว่า อภ.ที่ขายชิ้นละ 1 บาท ว่า ราคาที่ อภ.ขาย เป็นสต็อกเก่าที่นำมาจำหน่ายเพราะมั่นใจว่าจะไม่มีการขาดแคลนแล้ว ส่วนที่รัฐบาลและก.พาณิชย์ขายเป็นราคาต้นทุนการผลิตรวมค่าขนส่ง ไม่ได้บวกกำไรเพิ่ม</p> <p>-น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล ที่ปรึกษา รพ.พาณิชย์ ชี้แจงกรณีการจัดหาหน้ากากอนามัย ว่า 1.ก.พาณิชย์ มีหน้าที่ควบคุมราคา ป้องกันการกักตุน ดูแลสถานการณ์ราคาไม่ให้สูงเกินจริง 2.งานอื่น ๆ จะใช้วิธีและนโยบายร่วมมือกับทุกภาคส่วน 3.การจัดจำหน่ายในราคากลางที่เป็นธรรมของก.พาณิชย์ เพื่อนำร่องให้ราคาสินค้าอื่น 4.การควบคุมการส่งออก เพื่อป้องกันไม่ให้สต็อกของจากโรงงานต่างๆ และเกิดการค้ำกำไรเกินควรของรายย่อย 5.นายกฯ และรพ.พาณิชย์ ได้เข้าตรวจสอบสต็อกในโรงงาน-ประเมินกำลังการผลิต ก่อนมีมาตรการทางกฎหมายที่ละขั้นตามสถานการณ์ 6.ประเทศไทยคุมสถานการณ์ของโรคได้ 7.อย่าตื่นตระหนกและนำเรื่องนี้ไปโจมตีกันทางการเมือง</p> <p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์ mthai</p> <p>-สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก (9 ก.พ. 07.45 น.) ติดเชื้อ 37,252 ราย รอผลตรวจ 28,942 ราย อาการหนัก 6,188 ราย รักษาได้ 2,651 ราย เสียชีวิต 812 ราย เพิ่มขึ้นจากวันก่อนจำนวนมาก</p> <p>-ชาวออสเตรเลียที่ตกค้างอยู่ในเมืองอู่ฮั่น มีกำหนดจะออกเดินทางออกจากเมืองอู่ฮั่น ในวันพรุ่งนี้ (9 ก.พ.)</p> <p>-สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศจีน แถลงยืนยันว่า มีพลเมืองชาวอเมริกัน อายุ 60 ปี เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่รพ.อู่ฮั่น นับเป็นชาวต่างชาติรายแรกที่มีการยืนยันว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อนี้</p> <p>-เครื่องบินเที่ยวที่ 2 จะนำชาวสิงคโปร์และครอบครัวเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น คาดว่าจะถึงในวันพรุ่งนี้ ทางสิงคโปร์ได้เตรียมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมโรคไว้แล้ว</p> <p>-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยืนยันพบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย เป็นชาวจีน 1 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย</p> <p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอว่า สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ แนะนำร้านอาหารป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้สัมผัสอาหารควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน หากมีอาการคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที ควรมีช้อนกลางทุกครั้งเมื่อเสิร์ฟ ทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดและฆ่าเชื้อโรค จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลสำหรับผู้บริโภค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์ ทอล์คออฟเดอะทาวน์</p> <p>-เสนอว่า นักระบาดวิทยาชาวจีน พบยา 2 ชนิด ใช้ยับยั้งไวรัสโคโรนาได้ผล โดยยาสูตรที่จีนใช้มานาน คือ ยาต้านเอ็ดส์และยาใช้หัวใจใหญ่ ที่ประเทศไทยรายงานนั้นได้ผลไม่ดี คาดว่าอีกไม่นานจะเห็นยาที่ใช้ป้องกันและรักษาเป็นตระกูลแอนติบอดีหรือวัคซีนในรูปแบบต่างๆ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า คอลัมน์ คุยกัน 7 วัน</p> <p>-เสนอว่า นักวิชาการจากทั่วโลกไม่มั่นใจว่ามาตรการปิดเมืองอู่ฮั่นจะทำให้สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อได้ อาจมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรง การจำกัดให้ผู้คนอยู่อย่างแออัดในพื้นที่ที่มีโรคระบาด จะยิ่งทำให้เกิดการติดเชื้อในหมู่สมาชิกครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้าน</p>	
<p><b>เหตุการณ์ จ.โคราช</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> หนังสือพิมพ์ทุกสำนัก, สื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง</p> <p>-เสนอข่าว จ.ส.อ.จักรพันธ์ ธมมา อายุ 32 ปี ปล้นอาวุธสงครามกราดยิงเจ้าหน้าที่และประชาชน บริเวณห้าง Terminal 21 โคราช จ.นครราชสีมา มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยผู้บาดเจ็บถูกนำส่งรพ.มหาราชนครราชสีมา</p> <p>-ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. (9 ก.พ.) เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว อยู่ระหว่างการเข้าเคลียร์พื้นที่ และให้หน่วยอีโอดีตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณฟุตแลนด์ ชั้นใต้ดิน โดยมีรายงานว่าคนร้ายที่ก่อเหตุถูกวิสามัญเสียชีวิตแล้ว</p> <p>-นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บว่า มีผู้เสียชีวิต 20 ราย บาดเจ็บ 42 ราย รักษาตัวอยู่รพ. 21 ราย กลับบ้านได้ 21 ราย เข้ารับการผ่าตัด 9 ราย</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงพื้นที่ จ.โคราช ตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุ เพื่อควบคุมและติดตามการทำงานของรพ.ในการช่วยเหลือและรักษาผู้ประสบเหตุ พร้อมรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ล่าสุด โพสต์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ยุติเหตุการณ์ได้แล้ว ยืนยันมีความพร้อมทั้งแพทย์-พยาบาล-เลือด-ห้องผ่าตัด และขอแสดงความเสียต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ยืนยันจะดูแลผู้บาดเจ็บให้ดีที่สุด</p> <p><b>การเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ news1005, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ mcof</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า กรมฯ เตรียมส่งทีม MCATT เข้าดูแลจิตใจประชาชนอย่างเร่งด่วน พร้อมแนะแนวทางในการดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ดังนี้ 1.ดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง เพื่อเตรียมการดูแลจิตใจของคนรอบข้าง พยายามรับประทานอาหาร นอนหลับพักผ่อน ออกกำลังกาย และใช้ชีวิตปกติเท่าที่เป็นไปได้ 2.ให้ความสำคัญกับอารมณ์ของตนเอง ต้องให้เวลาในการจัดการและช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ 3.หมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความรู้สึกตัวเอง การมีความเปลี่ยนแปลงด้านการกิน การนอน รู้สึกหมดกำลังใจ และอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เป็นสัญญาณของระดับความเครียดสูง ถ้าเป็นเด็กและเยาวชน จะมีอาการถดถอย เช่น เกาะคนดูแลแน่น ร้องไห้ หรือแสดงอารมณ์รุนแรง 4.หลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากเกินไปจากสื่อ ภาพความรุนแรงต่างๆ รวมถึงข่าวปลอมและข่าวลือ อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียด 5.พยายามหาวิธีช่วยให้ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัว เพื่อช่วยกันสนับสนุนด้านอารมณ์ให้ผ่านช่วงที่ยากลำบาก และ 6.เพิ่มการพูดคุยและติดต่อกับผู้อื่นเท่าที่ทำได้ เพื่อระบายความรู้สึก ช่วยเหลือพูดคุยกับคนรอบข้าง โดยเน้นที่ความเข้มแข็งของบุคคลที่สามารถจัดการความยากลำบากไปได้</p> <p>-นพ.วรงค์ โชติพิทยกุล โฆษกกรมสุขภาพจิต แนะนำผู้ประสบเหตุสังเกตอาการของตัวเองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังเกิดเหตุ หากพบว่า มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจนมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ติดต่อขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์ทันที</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, เว็บไซต์ mcof, เว็บไซต์ tnthailand, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ กทม. รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 4 พื้นที่ คือ เขตวังทองหลาง เขตบางคอแหลม เขตหลักสี่ และเขตบึงกุ่ม</p> <p>ด้าน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เผย ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลพื้นที่โครงการก่อสร้าง กำชับกวาดชั้นให้ได้รับเหมาน้ำทำความสะอาดล้อรถบรรทุกหรือรถอื่นๆ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงล้างทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทุกวัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ</p>	
<p><b>เบียร์ 0%</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ bluechipthai, เว็บไซต์ newstv, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเบียร์ 0% ว่า เนื่องจากมีลักษณะเหมือนกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ทำการตลาดได้อย่างสินค้าทั่วไป อาจทำให้วัยรุ่นและเยาวชนอยากทดลอง จนนำไปสู่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงได้ในอนาคต ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
แอลกอฮอล์ ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง	
<p><b>สุขภาพพระสงฆ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า วันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันพระใหญ่ หากไม่คำนึงถึงอาหารที่จะนำมาตักบาตรจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ได้ โดยพบว่าพระสงฆ์ร้อยละ 60 มีระดับไขมันในเลือดสูง และร้อยละ 50 มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ปัญหาอาหารที่พบสูงสุด ได้แก่ ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน สาเหตุมาจากกรบริโภคอาหารหวาน มัน เค็มจัด และน้ำปานะที่มีรสหวานเป็นประจำ และพระสงฆ์มีภาวะเสี่ยงกระดูกพรุน มีแคลเซียมต่ำกว่าคนปกติ 8-10 เท่า เนื่องจากบริโภคอาหารในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม</p>	-
<p><b>ร้านขายยามาตรฐาน GPP</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ภย.รศ.ดร.จิราภรณ์ ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม และ ภก.สมโภชน์ หงษ์กิตติยานนท์ ประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ร่วมกันประชุมหารือการประสานความร่วมมือผลักดันให้ร้านขายยายกระดับคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) เพื่อสนับสนุนนโยบายลดความแออัดในรพ. และส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมทั่วประเทศ</p>	-
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ nationtv</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.สทภูมิ ศรีสุขุมะ รพ.รามาริบัติ ยืนยันว่า ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาเพียงพอที่จะสนับสนุนให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นยารักษาโรคมะเร็ง เพียงแต่ใช้บรรเทาอาการตามข้อบ่งชี้เมื่อการรักษาตามมาตรฐานแล้วยังไม่ได้ไปที่เพียงพอเท่านั้น โดยกรมการแพทย์ระบุให้ใช้กัญชารักษาตามข้อบ่งชี้ 6 ข้อ คือ 1.ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด 2.โรคลมชักที่รักษายาก 3.ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อม 4.ภาวะปวดประสาท 5.ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย และ 6.การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคอง</p>	-
<p><b>การแก้ปัญหายาเสพติด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ได้ร่วมกับ สธ. จัดโครงการบ้านล้อมรัก เน้นให้ครอบครัวใช้จิตวิทยาในการดูแลเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมการใช้ยามากกว่าการบำบัดหรือการใช้ยารักษา ดูแลบุตรหลานด้วยความรัก ความเข้าใจ และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด ใช้ความเชื่อมั่นในพลังครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการดูแล ประคับประคองผู้ป่วยยาเสพติดให้ลด ละ เลิกยาเสพติด และที่สำคัญต้องมีความเข้าใจแนวทางในการดูแลและสื่อสารกับบุตรหลานที่ถูกต้อง เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ</p>	-
<p><b>เตือนอาหารเสริมลดน้ำหนัก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา พร้อมด้วย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และอุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 และ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ร่วมแถลงข่าว เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มน้ำหนักมาบริโภค อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เนื่องจากมีกรณีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ ถูกแอบอ้างชื่อในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มน้ำหนัก</p>	-